

## Viện Xã hội học và Tạp chí Xã hội học đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02 tháng 6 năm 2004, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tạp chí Xã hội học đã tổ chức Lễ đón nhận phần thưởng cao quý mà Nhà nước và Chính phủ trao tặng.

Nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập, Viện Xã hội học đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Tạp chí Xã hội học được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

PGS.TS Nguyễn Hữu Minh - Phó Viện trưởng Viện Xã hội học, thay mặt Ban tổ chức khai mạc, giới thiệu chương trình và khách mời tham dự: TS Hồ Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ; PGS.TS Trần Đức Cường - Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam; GS.VS Nguyễn Duy Quý - nguyên Giám đốc; GS.TS Phạm Xuân Nam - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam); Đại diện các ban, ngành, đoàn thể: Ban Tổ chức

cán bộ, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Ban Kế hoạch tài chính, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên chi hội Nhà báo...; các đồng chí Viện trưởng các Viện và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu; Tổng Biên tập các Tạp chí; thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Đến dự và chúc mừng có đại diện các Cơ quan, Ban, Ngành ở Trung ương và các địa phương mà Viện và Tạp chí có quan hệ công tác: đại diện Hội đồng Thi đua Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Ủy ban Nhân dân Phường Ngô Thì Nhậm; Lãnh đạo nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa Xã hội học các Trường Đại học, Viện và Trung tâm nghiên cứu... cùng cán bộ, viên chức của Viện, các cán bộ từng có thời gian công tác tại Viện và Tạp chí hiện đã chuyển công tác khác và đã nghỉ hưu. Nhiều cơ quan và cá nhân đã gửi hoa và điện chúc mừng.

PGS.TS Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học đã đọc báo cáo thành tích “Viện Xã hội học 20 năm xây dựng và phát triển”. Báo cáo giới thiệu sự ra đời, nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu tổ chức; Một số kết quả mà Viện Xã hội học đã tham gia tích cực vào các nghiên cứu có quan hệ trực tiếp với việc hoạch định chính sách và thẩm định chính sách của nhà nước: “*Nghiên cứu theo yêu cầu của các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước được coi là loại hình nghiên cứu có ý nghĩa nhất đối với Viện*” nhằm thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước là khoa học phải phục vụ cuộc sống, bám sát và trả lời những vấn đề cấp thiết của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước...

Các công trình nghiên cứu của Viện đã “tập trung vào việc nhận diện những biến đổi của cơ cấu xã hội và các khuôn mẫu hành vi, lối sống của các nhóm xã hội, chỉ ra thực trạng và xu hướng biến đổi của các nhóm xã hội quan trọng trong cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay”. Điều này cũng đã được khẳng định lại trong Định hướng nghiên cứu tổng quát của Viện Xã hội học gần đây: "Chủ đề bao trùm của các nghiên cứu xã hội học trong thập niên tới là nghiên cứu động thái của những biến đổi xã hội ở Việt Nam trong quá trình thực hiện công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Báo cáo cũng nêu bật những thành tích trong Công tác đào tạo và phát triển lực lượng nghiên cứu; Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo; công tác Thông tin - Tư liệu - Thư viện và Các hoạt động đoàn thể.

PGS.TS Mai Quỳnh Nam - Tổng Biên tập, đã trình bày những thành tựu mà Tạp chí Xã hội học đã đạt được trong báo cáo "Phấn đấu để xứng đáng với niềm tin tưởng của bạn đọc". Tạp chí Xã hội học ra đời cùng với Viện Xã hội học. Tạp chí có chức năng là cơ quan ngôn luận của ngành xã hội học, là diễn đàn của giới nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng xã hội học trong cả nước.

Báo cáo của Tổng Biên tập đã nêu những nhiệm vụ của Tạp chí: Công bố các bài nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của Xã hội học, cung cấp những luận cứ khoa học góp phần cho việc hoạch định đường lối, chính sách của

Đảng và Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học xã hội học nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng xã hội học phục vụ hoạt động tổ chức và quản lý xã hội; Là diễn đàn của các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn, trao đổi, tranh luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực Xã hội học, thúc đẩy sự phát triển của khoa học Xã hội học; Thông tin, giới thiệu những thành tựu khoa học xã hội học của Việt Nam ra thế giới, giới thiệu thành tựu của khoa học Xã hội học ở các nước với bạn đọc Việt Nam.

Về những thành tựu mà Tạp chí đã đạt được, báo cáo đánh giá: "Tạp chí luôn theo sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn qua các thời kỳ cách mạng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Tạp chí đã xứng đáng với vai trò là "tạp chí khoa học chuyên ngành, có uy tín trong giới nghiên cứu, giảng dạy ứng dụng xã hội học ở trong nước và trong chừng mực nhất định, tạp chí đã có những ảnh hưởng đến một bộ phận bạn đọc ở nước ngoài".

Công tác tổ chức của Tạp chí cũng được coi trọng để phù hợp với hoạt động chuyên môn. Tạp chí có Hội đồng biên tập, có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, hiện tham gia hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng xã hội học tại các Viện, các Trung tâm nghiên cứu, các Trường Đại học, các tổ chức NGO,... trên các miền đất nước.

Để phấn đấu nâng cao chất lượng của Tạp chí, Tổng Biên tập đã nêu lên phương hướng hoạt động của Tạp chí trong thời gian tới: Gần đây, Hội nghị Trung ương V, Khóa IX, đã thông qua

Nghị quyết về "Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới", xác định những yêu cầu cấp thiết về công tác tư tưởng lý luận đối với thực tiễn cuộc sống. Là diễn đàn của một ngành khoa học có ưu thế trong việc phát hiện các vấn đề lý luận từ thực tiễn đời sống, Tạp chí Xã hội học quán triệt tinh thần ấy và lấy đó làm mục tiêu của hoạt động xuất bản và phương hướng phấn đấu để xứng đáng với niềm tin tưởng của bạn đọc.

Để Tạp chí Xã hội học đạt được những thành tích, Tổng Biên tập Tạp chí đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam; các cơ quan quản lý báo chí và đông đảo đội ngũ các nhà khoa học, cộng tác viên, bạn đọc... ở trong và ngoài nước đã viết bài và đón đọc Tạp chí Xã hội học.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Hồ Ngọc Hải - Phó Chủ tịch, đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Viện Xã hội học, Tạp chí Xã hội học đã đạt được, đồng thời nêu những phương hướng chính mà Viện và Tạp chí cần thực hiện để nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, giảng dạy xã hội học đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Nhà nước và Chính phủ đã tặng thưởng cho Viện và Tạp chí.

Thay mặt Viện Xã hội học và Tạp chí Xã hội học, PGS.TS Trịnh Duy Luân - Viện trưởng, đã bày tỏ lời cảm ơn và hứa sẽ hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ mà Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã trao cho Viện Xã hội học và Tạp chí Xã hội học; đồng chí Viện

trưởng cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu đã đến dự buổi Lễ, các tổ chức và cá nhân đã gửi điện, hoa, hiện vật đến chúc mừng.

Tại buổi Lễ, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Lãnh đạo Viện Xã hội học và Tạp chí Xã hội học đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học xã hội và Nhân văn" cho cán bộ các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Khoa học xã hội và Nhân văn.

Lễ đón nhận *Huân chương Lao động* và *Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ* cho Viện Xã hội học và Tạp chí Xã hội học đã kết thúc trong không khí lạc quan với niềm tin tưởng vào sự phát triển của Viện Xã hội học và Tạp chí Xã hội học.

HOÀNG ANH

## Nghiên cứu Gia đình Việt Nam 2004 tại 7 tỉnh và thành phố phía Nam

"Nghiên cứu Gia đình Việt Nam 2004" là dự án hợp tác giữa Viện Xã hội học và Trung tâm Nghiên cứu Dân số, Trường Đại học Michigan, Mỹ; do TS. Vũ Tuấn Huy - Trưởng phòng Phòng Xã hội học Gia đình, Viện Xã hội học làm chủ nhiệm. Nghiên cứu này tập trung vào những khía cạnh biến đổi của gia đình Việt Nam dưới tác động của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Sau hơn một năm thiết kế và thử nghiệm công cụ, từ 3/12/2001 đến 15/1/2001, nghiên cứu thử nghiệm đã

được phòng Xã hội học Gia đình tổ chức thu thập số liệu trên thực địa tại tỉnh Hải Dương. Sau khi phân tích sơ bộ kết quả nghiên cứu thử nghiệm, đã tổ chức khóa đào tạo về "Phương pháp phân tích số liệu" vào quý 3 năm 2002 và hoàn chỉnh công cụ nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo.

Từ 04 tháng 3 đến 22 tháng 4 năm 2003, đã tiến hành "Nghiên cứu Gia đình Việt Nam 2003" tại 54 xã, phường thuộc 7 tỉnh và thành phố của đồng bằng sông Hồng: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, nhằm mục đích tìm hiểu về những tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến đời sống gia đình ở phía Bắc. Các kết quả nghiên cứu đã được Phòng Xã hội học Gia đình, Viện Xã hội học xử lý, phân tích.

"Nghiên cứu Gia đình Việt Nam 2004" được tổ chức thực hiện từ 09 tháng 6 đến 12 tháng 7 năm 2004 tại 54 xã, phường thuộc 7 tỉnh và thành phố phía Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long để tìm hiểu về những tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến đời sống gia đình ở phía Nam, với sự tham gia của các cán bộ Viện Xã hội học và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, sinh viên năm cuối Khoa Xã hội học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc nghiên cứu đã được sự cộng tác của các cấp

chính quyền, các cấp Hội Phụ nữ, cán bộ và nhân dân 54 xã, phường thuộc 7 tỉnh và thành phố mà đoàn chọn làm mẫu nghiên cứu.

Các kết quả nghiên cứu đang được Phòng Xã hội học Gia đình, Viện Xã hội học xử lý: nhập số liệu, làm sạch số liệu, phân tích sơ bộ...

VĂN ANH

## Xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định "Khai giảng Lớp dạy cắt may Khóa I do tổ chức CCFD tài trợ"

Ngày 20 tháng 4 năm 2004, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hải Vân đã tổ chức "Khai giảng Lớp dạy cắt may khóa I do tổ chức CCFD tài trợ". Đến dự có ông Phạm Tất Thắng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Bùi Xuân Đức - Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu; Lãnh đạo Trường dạy nghề Thương binh 27 - 7 Hải Hậu; PGS.TS Trịnh Duy Luân - Viện trưởng Viện Xã hội học, đơn vị đã tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội làm cơ sở tiên khả thi và giám sát dự án; đại diện các ban ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội trong xã và 25 học viên được tham gia đào tạo Khóa I.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Vân đã báo cáo quá trình lập dự án, triển khai dự án, việc sửa chữa, xây dựng "Trung tâm giáo dục cộng đồng và dạy nghề xã Hải Vân do tổ chức CCFD tài trợ" năm 2004. Đồng chí Chủ tịch nêu rõ xuất phát từ nhu cầu về chất lượng lao

động và phát triển ngành nghề, việc Khai giảng lớp cắt may khóa I đáp ứng nguyện vọng của lực lượng lao động trẻ và bà con nhân dân trong xã.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hậu đánh giá cao sự giúp đỡ của Tổ chức CCFD, GS. Francoi Houtart và Viện Xã hội học đối với nhân dân xã Hải Vân và huyện Hải Hậu trên các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Dạy nghề... Nhân dân xã Hải Vân đã nhận được tài trợ để xây dựng một Xưởng bào chế thuốc nam; cách đây 2 năm, một ngôi trường 2 tầng với 8 phòng học khang trang đã được khánh thành. Những nghiên cứu của Viện Xã hội học từ những năm 1980 đến nay tại huyện là những căn cứ khoa học giúp cán bộ địa phương trong quá trình quản lý và lãnh đạo, góp phần đưa Hải Hậu thành huyện điển hình tiên tiến.

PGS.TS Trịnh Duy Luân phát biểu khẳng định những đóng góp của bà con xã Hải Vân, nhân dân Hải Hậu vào những nghiên cứu của Viện Xã hội học. Đồng chí cũng tin tưởng mối quan hệ hợp tác nghiên cứu - xây dựng địa phương giữa Viện và Hải Vân, Hải Hậu sẽ ngày càng được tăng cường.

Kết thúc Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hải Vân, thay mặt lãnh đạo và bà con nhân dân trong xã cảm ơn GS. Francoi Houtart, tổ chức CCFD, Viện Xã hội học và đồng chí mong rằng sẽ còn tiếp tục nhận được những sự giúp đỡ quý báu và thiết thực; đồng thời thường xuyên duy tu bảo dưỡng nhà xưởng, trường học, trang thiết bị. Đồng chí Bí

thư Đảng ủy xã đã cảm ơn Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành trong huyện Hải Hậu đã lãnh đạo, giúp đỡ xã Hải Vân trong từng bước phát triển

Lễ khai giảng kết thúc trong niềm vui của 25 học viên lớp cắt may khóa I, của những người thầy giáo Thương binh... báo trước sự thành công của khóa học.

HOÀNG ĐỐP

## Lớp tập huấn về “Phân tích báo cáo và tài liệu nghiên cứu hành động có sự tham gia của cộng đồng”

Một trong những vấn đề bức xúc nhất đối với khu vực đông Nam Á hiện nay đặc biệt vùng tiểu sông Mê Kông là tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích bóc lột, diễn ra trong bối cảnh của những áp lực mạnh mẽ về sự di cư và tình trạng di cư trong những năm gần đây.

Buôn bán trẻ em là vấn đề đặc biệt nhạy cảm và phải được xem xét nghiêm túc bởi vì nó liên quan đến sự bóc lột, lạm dụng và xâm phạm đến quyền của những người dưới 18 tuổi.

Do buôn bán trẻ em là một vấn đề phức tạp, để có cơ hội thành công và bền vững, các tổ chức Oxfam Quebec, Quỹ Nhi đồng Anh, Quỹ Nhi đồng Thụy Điển đã quyết định tăng cường hợp tác, kết hợp chia sẻ thông tin, đấu tranh chống các tệ nạn đặc biệt là việc buôn bán trẻ em. Mục tiêu của dự án là: nâng cao nhận thức, phát triển sự tham gia của cộng đồng, tăng cường sự



tham gia của trẻ em. Dự án đã được triển khai tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh.

Ngày 3-5/12/2003 dự án đã tổ chức lớp tập huấn về “*Phân tích báo cáo và tài liệu nghiên cứu hành động có sự tham gia của Cộng đồng*”. Tập huấn viên là chị Therese M. Caouette. Thành viên lớp học là cán bộ Hội phụ nữ của 3 Tỉnh đã tham gia dự án, Viện Xã hội học, Viện nghiên cứu Thanh niên. Nội dung của tập huấn bao gồm những vấn đề sau:

-Tại sao phải viết báo cáo? Trình bày những nghiên cứu có giá trị

-Phân tích sắp xếp dữ liệu thông tin

-Những thông tin định tính

-Những thông tin định lượng

-Yêu cầu xác thực của thông tin và quá trình nghiên cứu

-Đề cương báo cáo và xem xét quá trình viết báo cáo

-Phát triển phần bài học kinh nghiệm, kết luận và kiến nghị

-Xây dựng khung thời gian cho quá trình viết báo cáo

-Chiến lược cho sự tham gia của cộng đồng và tập huấn phân tích dữ liệu và viết báo cáo.

ĐẶNG BẢO KHÁNH

## Triển khai dự án thí điểm xây dựng mô hình chăm sóc Người cao tuổi cô đơn dựa vào Tình nguyện viên

Kinh nghiệm của các nước phát triển và một số quốc gia trong khu vực

cho thấy việc tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc Người cao tuổi theo mô hình tập trung không phải là tối ưu. Chăm sóc Người cao tuổi tại cộng đồng nếu như có được mạng lưới dịch vụ hay đội ngũ Tình nguyện viên được tổ chức một cách khoa học, có đào tạo về ý thức và kỹ năng sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho Người cao tuổi và gia đình họ.

Trung tâm Nghiên cứu Trợ giúp Người cao tuổi (RECAS) trực thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam là một trong số rất ít tổ chức có hình thức chăm sóc Người cao tuổi tại nhà trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Hơn 13 năm triển khai mô hình chăm sóc Người cao tuổi tại nhà RECAS nhận thấy việc nhân viên chăm sóc được trả lương sẽ chỉ có thể đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu cần được chăm sóc của Người cao tuổi. Để có thể triển khai hoạt động chăm sóc Người cao tuổi ra nhiều địa phương đặc biệt tại vùng nông thôn với điều kiện kinh tế còn có nhiều khó khăn RECAS đã tổ chức mạng lưới Tình nguyện viên tại chỗ lấy hội viên chữ thập đỏ làm nòng cốt. Mô hình xây dựng mạng lưới Tình nguyện viên chăm sóc Người cao tuổi nghèo cô đơn thực hiện từ năm 2002 tại Thủy nguyên Hải Phòng đã đem lại kết quả đáng khích lệ, được sự trợ giúp của Tổ chức Người cao tuổi quốc tế (HelpAge International - HAI), Tổ chức Người cao tuổi Hàn Quốc (HelpAge Korea - HAK). Tháng 10 - 2003 Trung tâm Nghiên cứu trợ giúp Người cao tuổi triển khai dự án thí điểm “Xây dựng mô hình chăm sóc Người cao tuổi tại nhà dựa vào Tình nguyện viên” tại quận Đống Đa - Hà Nội (Mô hình

thành phố), 3 xã Đông Lạc và Tân Dân huyện Chí Linh - Hải Dương (Mô hình nông thôn). Đây là một dự án thí điểm của khu vực ASEAN vì vậy việc xây dựng thành công mô hình có ý nghĩa rất quan trọng nó không chỉ giúp Người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế. Ý thức được tầm quan trọng này Trung tâm Nghiên cứu Trợ giúp Người cao tuổi đã thành lập hội đồng cố vấn dự án gồm các đại diện các cơ quan; Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Viện Xã hội học và một số chuyên gia nghiên cứu về Người cao tuổi tham gia để góp ý kiến cho bản dự thảo, xác định rõ mục đích, mục tiêu, nội dung và kế hoạch thực hiện.

Trung tâm đã tổ chức hội thảo để trình bày giới thiệu nội dung của dự án, tham dự cuộc hội thảo này có 45 khách mời đại diện của các bộ, ban, ngành những chuyên gia tâm huyết về Người cao tuổi, đại diện của tổ chức Người cao tuổi quốc tế của tổ chức Người già Hàn Quốc, có mặt đại diện của 2 địa phương được chọn để triển khai dự án.

Dự án được mở đầu bằng việc điều tra khảo sát yêu cầu nguyện vọng tại địa bàn và mở hai lớp tập huấn cho 90 học viên là tình nguyện viên chăm sóc Người cao tuổi tại địa phương (60 học viên ở Hải Dương và 30 ở quận Đống Đa - Hà Nội). Tại lớp tập huấn học viên được học những kiến thức về tâm sinh lý Người cao tuổi, khái niệm về Tình nguyện viên công việc của Tình nguyện viên đi thực tế thăm hỏi Người cao tuổi sau đó, xây dựng và phát triển

màng lưới Tình nguyện viên và xây dựng kế hoạch chăm sóc.

Sắp tới Trung tâm tiếp tục triển khai các hoạt động, xây dựng đội ngũ Tình nguyện viên, chăm sóc người nghèo, cô đơn. Theo kế hoạch dự án sẽ được thực hiện trong 2 năm rưỡi.

GIANG NGUYỄN HÒA

## Tạp chí Xã hội học kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6

Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, Tạp chí Xã hội học đã tổ chức cuộc gặp mặt các cán bộ đã có thời gian công tác tại Tạp chí, các cộng tác viên lâu năm của Tạp chí, thành viên Hội đồng biên tập, cán bộ phụ trách các phòng nghiên cứu, chức năng của Viện Xã hội học cùng các biên tập viên, phóng viên của tòa soạn tại Viện Xã hội học.

Thay mặt tòa soạn, PGS.TS Mai Quỳnh Nam - Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học, trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cán bộ đối với sự phát triển của Tạp chí Xã hội học trong 20 năm qua và thông báo tin vui nhân dịp Tạp chí kỷ niệm 20 năm xuất bản, Tạp chí Xã hội học vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và khẳng định quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tạp chí nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

P.V

## Lễ ra mắt Khoa Xã hội học Thanh niên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Sáng ngày 7/4/2004, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra lễ ra mắt Khoa Xã hội học Thanh niên và Hội thảo khoa học “Xã hội học Thanh niên - Lý luận thực tiễn”. Đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tới dự.

Các bài phát biểu đã tập trung phân tích sự cần thiết của việc phát triển chuyên ngành xã hội học Thanh niên và việc đào tạo cử nhân xã hội học tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, xác định đối tượng nghiên cứu của Xã hội học Thanh niên gồm thanh niên với tư cách là nhóm xã hội nhân khẩu đặc thù; các tổ chức thanh niên; phong trào thanh niên và chính sách thanh niên; mối quan hệ về tổ chức và hoạt động của thanh niên Việt Nam với thanh niên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Các phương pháp cần phát triển là phương pháp điều tra xã hội học các vấn đề thanh niên; phương pháp nghiên cứu với sự tham gia của người dân nhằm phát triển cộng đồng, v.v... Hội thảo cũng đề cập đến các ứng dụng của xã hội học thanh niên trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, công tác xã hội, xây dựng Luật Thanh niên và truyền thông đại chúng. Xã hội học thanh niên cần được đặt trong cơ cấu xã hội và hệ thống chính trị, ví dụ như thanh niên với Đảng, Đoàn thanh niên với Đảng, Đội với Đoàn, v.v.. thiết thực

xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với sự ra đời của của Khoa Xã hội học Thanh niên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đánh dấu một bước phát triển mới của chuyên ngành xã hội học Thanh niên nước ta.

Nhiều ý kiến cho rằng Học viện thanh thiếu niên Việt Nam cần trên cơ sở Chương trình khung ngành xã hội học đã được Hội đồng Quốc gia của Bộ giáo dục và đào tạo thông qua để xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cử nhân xã hội học Thanh niên đạt hiệu quả thiết thực, cập nhật được các quy định mới về chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là cơ sở quan trọng để Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hội nhập vào hệ thống giáo dục đại học quốc gia.

NGUYỄN VĂN THANH